



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ
เรื่อง นโยบายต่อต้านการรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริตประพฤติมิชอบ

ด้วยรัฐบาลกำหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นนโยบายสำคัญ ซึ่งถือเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกส่วนราชการจำต้องกำหนดมาตรการ แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ รวมทั้งนำไปปฏิบัติให้บังเกิดเป็นรูปธรรม เพื่อให้ส่วนราชการมีคุณธรรม ธรรมาภิบาล ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และปลอดจากการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอในฐานะหน่วยงานราชการของรัฐ ได้ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตเป็นประพฤติมิชอบอย่างต่อเนื่องเสมอมา โดยกำกับติดตามให้การปฏิบัติราชการดำเนินการไปด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม และตรวจสอบได้ ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและประชาชน ตามหลักธรรมาภิบาล กิจการบ้านเมืองที่ดี ดังนั้น เพื่อการแสดงเจตนารมณ์ความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการที่อาจมีความเสี่ยงต่อการรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด ได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริตประพฤติมิชอบ รวมถึงเป็นแนวทางการปฏิบัติตนของ ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการส่วนท้องถิ่น จึงได้กำหนดนโยบายต่อต้านการรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริตประพฤติมิชอบ เป็นนโยบายสำคัญ โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้

๑. ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ ต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้ โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการมีผลประโยชน์ทับซ้อน การรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม

๒. ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ พึงยึดมั่นในคุณธรรม และมีจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน ไม่เอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือพวกพ้อง โดยคำนึงถึงการก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนราชการ มีความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และตรวจสอบได้

๓. ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ จะต้องไม่เรียกร้องจัดหา รับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อประโยชน์ส่วนตน ผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์สาธารณะ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในลักษณะอื่นใด

๔. ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ จะต้องไม่เสนอว่าจะให้หรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใด โดยมีจุดประสงค์เพื่อจูงใจให้กระทำการ หรือไม่กระทำการใด เป็นการกระทำที่มีขอบด้วยหน้าที่หรือกฎหมาย จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนรวม และประโยชน์สาธารณะ ซึ่งทำให้หน่วยงานราชการต้องสูญเสียไป

/๕. ผู้บริหาร...

๕. ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ ไม่ควรละเลยหรือเพิกเฉยต่อการกระทำที่เข้าข่ายในการรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใด หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนในทุกรูปแบบ เมื่อบุคคลใดพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายเป็นความผิดหรือการทุจริตประพฤติมิชอบ จะต้องรายงานผู้บังคับบัญชาหรือตามช่องทางการรับเรื่องเรียนต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ และจะต้องให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง

๖. กรณีการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง กับบุคคลหนึ่ง บุคคลใด หรือบริษัท ห้างร้านหรือเอกชน ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ห้ามผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ

๗. กรณีเกิดการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริต ประพฤติมิชอบ หรือการรับผลประโยชน์อื่นใดที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน การรับสินบน จะต้องถูกดำเนินการทางด้านวินัย และลงโทษตามระเบียบของทางราชการ

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายสมัย นครไพร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ